

Số 06/CT-UBND

Thái Thụy, ngày 16 tháng 9 năm 2020

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 15/7/2019 của Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “*Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo*”. Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục; để thực hiện tốt Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương; Chương trình hành động số 34 - CT/Tr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về “*Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo*”; chú trọng công tác truyền thông, quan tâm nêu gương người tốt, việc tốt, vinh danh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Tiếp tục thực hiện triệt để việc phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, của người đầu các cơ sở giáo dục. Phối hợp với các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ việc quản lý, sử dụng các khoản thu và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện.

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” bằng những việc làm cụ thể; gắn với cuộc vận động “*Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*”; quyết tâm đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống; xây dựng “*Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện*”. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đăng ký làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng một việc làm cụ thể, thiết thực. Tiếp tục quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc và bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ GD&ĐT. Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để mỗi cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức, thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo: “*Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo*”; không vi phạm các quy định về uống rượu, bia; không vi phạm việc quản lý, sử dụng các khoản thu, không vi



phạm quy định về dạy thêm, học thêm; không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong nhà trường. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình trong các môn học, các hoạt động ngoại khóa một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

3. Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh. Tiếp tục chỉ đạo các trường Mầm non phát triển chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu của trẻ; đánh giá sự phát triển của trẻ nghiêm túc, đúng quy định theo bộ chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010 của Bộ GD&ĐT; tăng cường chăm sóc sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh xâm hại trẻ em, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và đổi mới việc đánh giá xếp loại học sinh theo quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa lớp 1. Các trường THCS tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tiếp tục đổi mới việc dạy và học tiếng Anh, phát huy hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh trong các nhà trường; nâng cao hiệu quả hoạt động các Câu lạc bộ STEM; chú ý lồng ghép giáo dục STEM trong nội dung chương trình các môn học, nhất là các môn Khoa học tự nhiên. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; đa dạng hóa các phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân; đổi mới hoạt động giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; thực hiện tốt mục tiêu xã hội hoá giáo dục và phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

4. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo: Đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp và hoàn thiện các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp và gương mẫu về trách nhiệm nghề nghiệp; có phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, lối sống mẫu mực, tâm huyết với nghề, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, Hiệu trưởng các nhà trường. Thực hiện tốt công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên đã ban hành gắn với việc thực hiện đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với đội ngũ nhà giáo. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhân tố mới, những điển hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

5. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị dạy và học, hạ tầng công nghệ thông tin, cho các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Thông báo kết luận số 703- TB/TU, ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh tại trường học, Hướng dẫn số 901/HDLN-SGDĐT-STC ngày 31/8/2020 của Sở GD&ĐT - Sở Tài chính Thái Bình về việc hướng dẫn các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập; thực hiện việc quản lý tài chính ngân sách, công khai dự toán, quyết toán kinh phí và các khoản đóng góp học sinh, xã hội hóa theo đúng quy định; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

6. UBND các xã, thị trấn quan tâm đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường trong các nhà trường, đặc biệt có kế hoạch tu sửa, bổ sung, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, nhất là các công trình vệ sinh trường học. Tích cực tham mưu các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục.

7. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể liên quan từ huyện đến cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực chăm lo xây dựng sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

8. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này; báo cáo kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện./

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo đúng quy định./

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể huyện;
- Các thành viên HEGD huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Phạm Tùng Lâm

